



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน้า 25 มูลค่าข่าว 164,745.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปรับข้อสอบที่แคสอาจเลื่อนไปใช้ปี65

รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือที่แคส 2562 ที่มีรศ.ดร.ชาติ เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนของข้อสอบที่ใช้ในที่แคส อีกทั้งข้อสอบยังเน้นเนื้อหามากเกินไป ไม่ค่อยได้วัดที่ความสามารถหรือทักษะของผู้สมัคร นอกจากนี้เพื่อรองรับกลุ่มผู้สมัครที่จะมีความหลากหลายหรือเป็นสากลมากขึ้น โดยจะรับเด็กนานาชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงข้อสอบ

รศ.เพ็ญรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามีเด็กจะสอบเนื้อหาเดิม ๆ หลายรอบ เช่น ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จะมีอยู่ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินำขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต วิชาสามัญ 9 วิชา และการทดสอบความถนัดวิชาวิทยาศาสตร์หรือ แพด 2 เป็นต้น ขณะเดียวกันยังเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่มีฐานะต่างกัน คนที่มีฐานะดีสามารถเสียค่าสมัครสอบได้ทุกวิชาที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้มีโอกาสมากกว่า ดังนั้นทปอ.จะพยายามลดวิชาที่สอบลง นอกจากนี้ในการคัดเลือกที่แคสรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ยังพบว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกรอบ 1 ไม่

ค่อยชัดเจน และจำนวนรอบที่แคสมีหลายรอบ ทำให้ใช้ระยะเวลาานาน

“ที่ประชุมได้สรุปหลักการคือจะมีการวัดผลที่หลากหลาย วัดทักษะและความถนัดมากขึ้น เมื่อปรับข้อสอบแล้วจะทำให้จัดสอบเมื่อไหร่ก็ได้ และจะสอบที่ไหนก็ได้ที่เป็นศูนย์สอบไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนจบก็สามารถสอบได้ ทำให้เด็กไม่เครียดจากการที่ต้องมาสอบทุกอย่างพร้อมกัน ส่วนระยะเวลาดำเนินการที่แคสจะทำให้กระชับขึ้น คาดว่าก่อนเดือนกรกฎาคมนี้ น่าจะได้ข้อสรุป ทั้งนี้ ทปอ.ตั้งใจว่าจะใช้ข้อสอบใหม่ปี 64 แต่ที่ประชุมเห็นว่าอาจจะเร็วเกินไป อยากให้เด็กได้มีเวลาเตรียมตัว จึงอาจจะไปใช้ในปี 65 แต่ก็ต้องหารือกันใน ทปอ.อีกครั้ง” รศ.เพ็ญรัตน์ กล่าว.